

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายสง่า บ้าง	ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	สง่า บ้าง
๒.	นายประสิทธิ์ ละม้าย	รองประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	ประสิทธิ์ ละม้าย
๓.	นายเกียรติศักดิ์ จงจิต	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	เกียรติศักดิ์ จงจิต
๔.	นายจำนงค์ หนูเพชร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	จำนงค์ หนูเพชร
๕.	นายจำรุธูญ ละม้าย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	จำรุธูญ ละม้าย
๖.	นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	เจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์
๗.	นายโชคดี ศรีเปารยะ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	โชคดี ศรีเปารยะ
๘.	นายธราธิป หนูเพชร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	ธราธิป หนูเพชร
๙.	นายพรรัตน์ ราชมณี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	พรรัตน์ ราชมณี
๑๐.	นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	พรสิทธิ์ จันทร์ชุม
๑๑.	นายสิทธิเดช ละม้าย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	สิทธิเดช ละม้าย
๑๒.	นายสถิตย์ สุขเดช	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	สถิตย์ สุขเดช

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายชวลิต สิทธิฤทธิ์	นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ	ชวลิต สิทธิฤทธิ์
๒.	นายวีระศักดิ์ ละม้าย	รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ	วีระศักดิ์ ละม้าย
๓.	นางสาวอรุสุม่า สิทธิฤทธิ์	รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ	อรุสุม่า สิทธิฤทธิ์
๔.	นายวิรัตน์ นนทศักดิ์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	วิรัตน์ นนทศักดิ์
๕.	นายปฐมพงษ์ คเชนทร์	เลขานุการนายกเทศมนตรี	ปฐมพงษ์ คเชนทร์
๖.	นายวสันต์ ไทรแก้ว	ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา	วสันต์ ไทรแก้ว
๗.	นายธรรมรงค์ อุปลา	ผู้อำนวยการกองช่าง	ธรรมรงค์ อุปลา
๘.	นางสัจจนา หนูรูน	นักจัดการงานทั่วไป	สัจจนา หนูรูน
๙.	นางสาวณัฐนิชา สิทธิเชนทร์	นักศึกษาฝึกงาน	ณัฐนิชา สิทธิเชนทร์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ เมื่อครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ

ประธาน เรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่แจ้งให้ท่านสมาชิกทราบตามลำดับต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑ แนะนำตัวนักศึกษาฝึกงาน

ประธาน ขอเชิญครับ
นางสาวณัฐนิชา สิทธิเชนทร์สวัสดิ์ค๊ะ ดิฉันนางสาวณัฐนิชา สิทธิเชนทร์ เป็นนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มาฝึกงานที่กองช่างคะ
ประธาน ขอต้อนรับนักศึกษาฝึกงานที่ให้เกียรติเทศบาลตำบลเขาพระมาฝึกงาน ขอให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด หากมีภารกิจ ขอเชิญตามอัธยาศัยครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรายงานการประชุม ขอเชิญครับ มีไหม ขอเชิญท่านเจตนิพัทธ์ครับ
นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ ขอแก้ไขหน้าที่ ๒ บรรทัดล่างสุดที่ท่านประธานกล่าว ขอเชิญตามอัธยาศัย อัธยาศัย ผิดครับ
ประธาน หน้าที่ ๑๓ ในส่วนของประธาน บรรทัดแรก การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ ขอแก้ไขจากร่างข้อบัญญัติ เป็นร่างเทศบัญญัติ มีสมาชิกท่านอื่นจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรายงานการประชุมเพิ่มเติมไหม ขอเชิญครับ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด ขอเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือบันทึกเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงสรุปว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม

- เรื่องโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายสามพรุเถี่ยะถึงอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง โดยสมาชิกจ่านงค์ หนูเพชร

ประธาน ขอเชิญสมาชิกจ่านงค์ครับ
นายจ่านงค์ หนูเพชร เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการโดยเฉพาะกองช่าง ฝ่ายโยธา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายจ่านงค์ หนูเพชร สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ วันนี้ขอขึ้นกระทู้ถามในวาระที่ ๓ เรื่องโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายสามแยกพรุเถี่ยะถึงอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง เรียนท่านประธานที่เคารพ สืบเนื่องจากว่าในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว อยากสอบถามท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีอยู่ ๓ ข้อหลัก ในเรื่องที่จะสอบถาม ประเด็นแรก การก่อสร้างโครงการดังกล่าวได้มาตรฐานหรือไม่ ประเด็นที่สอง ผู้รับเหมามีความพร้อมหรือไม่ ไม่ว่าจะประวัติความเป็นมาของการทำงาน เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรกลต่างๆ ประเด็นที่สาม เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางเทศบาลจะมี

มาตรการในการแก้ไขอย่างไร ในการป้องกันถนนชำรุดทรุดโทรม ขออนุญาตลงรายละเอียด ย้อนไปยังข้อที่ ๑ ที่ถามว่าถนนที่ก่อสร้างได้มาตรฐานหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นการบดอัด ไม่ว่าจะเป็นความหนา หรือความสูง ตลอดจนเนื้องานในเรื่องของการลาดลาดดังกล่าว เพราะตอนนี้โครงการลาดยางเกือบจะแล้วเสร็จ ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไปแล้ว อยากถามถึงความหนาในการรองพื้น ผมอาจจะใช้ศัพท์ไม่ถูกต้อง แต่ประจักษ์ด้วยสายตา ในเรื่องของการรองพื้น สืบเนื่องจากว่าโครงการนี้เป็นโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ ไม่ได้ผ่านสภา ทางสมาชิกไม่ได้มีรายละเอียดของโครงการ แต่พยายามจะสืบเสาะ ตามพื้นฐานประมาณสิบห้าเซ็นต์ แต่มองด้วยสายตาแล้ว น่าจะไม่ได้ ในเรื่องบดอัดก็เช่นเดียวกัน ประจักษ์ด้วยสายตา เพราะชาวบ้านผู้ใช้เส้นทาง และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และหลายๆท่านที่ผ่านไปผ่านมาคงเห็นด้วยว่าน่าจะไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีรายงานของกองช่าง ในการปฏิบัติดูแลหน้างาน ไม่ว่าจะได้บันทึกหรือว่ามี การไปสอบถามหรือท้วงติงบ้างหรือเปล่า นี่ก็ประเด็นแรก มาตรฐานในการก่อสร้าง ประเด็นที่สอง ประวัติของผู้รับเหมาตลอดจนความพร้อม ของผู้รับเหมา อันนี้อยากจะสอบถามว่าประวัติความเป็นมาก็รู้กันอยู่แล้ว ว่าเคยมีประวัติต่างพร้อย ในขณะเดียวกันเครื่องจักรกลแต่ละตัวไม่ได้มาตรฐานในการที่จะรับงานใหญ่ๆ เพราะประจักษ์ด้วยสายตา ตอนนี้มีการก่อสร้างถนนรอบอ่าง ๔ บริษัท ซึ่งผิดกันลิบลับ ในเรื่องของการก่อสร้างของถนนสายนี้ แต่ไม่เป็นอะไรในเมื่อเป็นประโยชน์ของประชาชน แต่วันนี้ผมได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเลยสอบถามเข้ามา ประเด็นที่ ๓ เมื่อการก่อสร้างโครงการนี้แล้วเสร็จ ทางเทศบาลมีมาตรการในเรื่องของการแก้ไข ปัญหาการชำรุดได้อย่างไร ล้วงลึกไปถึงเมื่อสอง สามปีก่อน ทางเทศบาลได้ก่อสร้างถนนสายนี้ โดยมีการก่อสร้าง ๒ ตอน มี ๒ บริษัทเป็นผู้รับเหมา ทางเทศบาลโดยฝ่ายผู้บริหารได้โอนงบประมาณต่างๆ เพื่อที่จะก่อสร้างถนนสายนั้น ๒ ช่วงตอนในการก่อสร้าง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ชาวบ้านก็ได้ใช้ถนน การลำเลียงผลผลิต การสัญจรไปมาก็สะดวก แต่ผ่านมา ๒-๓ ปีถนนสายนี้เกิดการชำรุดผุพัง โดยสาเหตุ ๑. การก่อสร้างได้มาตรฐานหรือไม่ ๒. การใช้ถนน บรรทุกน้ำหนักเกินหรือไม่ ทำให้ถนนทรุดโทรม ถ้าโครงการนี้แล้วเสร็จ เราจะมีมาตรการอย่างไร เช่นป้ายบอกบรรทุกน้ำหนักได้กี่ตัน ๑๐ ตัน ๒๑ ตัน ว่ากันไป และผมขอแนะนำว่า ป้ายสมควรจะติดที่สามแยกพรุเถียะ เพราะเป็นทางเข้า อยากสอบถามมาตรการ การบรรทุกน้ำหนักเกิน ถ้าเราปล่อยให้ผู้ประกอบการบรรทุกหนักเข้าไปอีก ใช้ถนนสายนี้โดยไม่ได้มาตรฐาน ไม่กี่ปีก็จะพังอีก ทำให้เสียงบประมาณของทางราชการ ของภาษีของพี่น้องประชาชน อยากจะสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะท่านปลัด ถ้าเทศบาลมีมาตรการขึ้นป้ายว่า ๑๐ ตัน ๒๐ ตัน ห้ามรถบรรทุกผ่าน ถ้ามีการฝ่าฝืน เราจะมาตรการมีบทลงโทษอย่างไร อันนี้ขอถามฝ่ายวิชาการโดยเฉพาะท่านเลขาฯ หมายถึงท่านปลัด ขอเป็นคำตอบด้วย และการตรวจสอบ การก่อสร้างถนน ในเรื่องของการบดอัดก็ดี ความสูงก็ดี หรือว่าการตรวจสอบ เราสามารถที่จะตั้งคณะกรรมการสภาได้หรือไม่ อีกคำถามอาจจะไปถึงฝ่ายโยธา ในเรื่องของคณะกรรมการพิจารณาของของการรับเหมา ของการประมูล จริงอยู่ตามกฎหมาย เราจะให้บริษัทผู้รับเหมาหรือผู้ประกอบการประมูลราคาที่ต่ำที่สุด แต่ถ้าผู้ที่ประมูลต่ำที่สุด ไม่มีความพร้อม ประวัติความเป็นมาต่างพร้อย เราสามารถที่จะเลือกผู้รับเหมาที่ราคาสูงมาได้ไหม อันนี้น่าจะเข้าใจสำหรับคำถาม ผมว่าจะมีข้อที่ว่าคณะกรรมการ

สามารถพิจารณาในเรื่องของการพิจารณาผู้ที่มีความพร้อม ประเด็นกระทู้ถามก็มีอยู่ ๓ หัวข้อ แต่ถึงรายละเอียดแค่นี้ ขอขอบคุณมากครับท่านประธาน

ประธาน

นายกเทศมนตรี

เรียนเชิญท่านนายกฯครับ

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ คณะบริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในประเด็นกระทู้ถาม ผมขออนุญาตตอบในส่วนที่ผมจะตอบ ที่ผมรู้เป็นข้อมูล ส่วนรายละเอียดผมมอบหมายทางปลัดซึ่งเป็นเลขานุการ เป็นผู้อธิบายส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็คือทางฝ่ายผู้อำนวยการกองช่าง ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับงานช่วยให้คำชี้แจง ว่าถูกต้องหรือพร้อมหรือไม่ ประเด็นที่ท่านถาม การก่อสร้างถนนเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ ผมต้องขออนุญาตเรียนว่าตามแบบแปลนมาตรฐานของเทศบาลตำบลเขาพระ ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับที่อื่น มีหลายลักษณะ หลายประเภทตามที่ผมสอบถามเบื้องต้นก็เป็นไปตามแบบของทางเทศบาล เราไม่ได้ใช้แบบแปลนของหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใด ประเด็นที่ ๒ ผู้รับเหมามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน เครื่องจักรกล ประวัติการทำงาน ผมต้องขอยืนยันว่า เราก็ไม่สามารถที่จะรู้หรือไม่ว่าเขามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน แต่เรารู้ว่าเขามีคุณสมบัติ เขาเสนอราคาต่ำสุด เราประกาศในระบบอปิดดิ่ง เราไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเสนอมาก็คน แต่ในวันที่เราพิจารณาของ เราก็ต้องพัฒนาของของคนที่ได้เสนอราคาต่ำที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุด ถ้ามองว่ามีเครื่องมือมากน้อย ประวัติยังงั้น เรารู้ แต่เราไม่สามารถที่จะไปกีดกันเขาได้ เราก็ต้องให้เป็นไปตามที่เขาเสนอราคาต่ำสุด ส่วนเครื่องมืออุปกรณ์ในระบบเราก็ไม่ได้ระบุ ให้เขาเสนอแค่มีผลงานประเภทนี้ยังงั้น ส่วนละเอียดเดี๋ยวจะให้ฝ่ายเลขานุการได้นำเรียนอีกครั้งหนึ่ง ประเด็นที่ ๓ เมื่อโครงการแล้วเสร็จเทศบาลตำบลเขาพระมีมาตรการอย่างไร เช่นการบรรทุกน้ำหนักเกิน ต้องเรียนว่า ในส่วนนี้ที่ผ่านมา เราก็ได้ทำป้ายบอก ป้ายประชาสัมพันธ์ไว้ ๒ จุด จุดทางเข้า ทางออก แต่อย่างที่เรียน เราไม่สามารถที่จะไปนั่งเฝ้าตลอด ไม่ว่าจะเป็นการประสานทางหน่วยตำรวจในพื้นที่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ที่ผ่านมา อย่างที่เห็นอยู่ มีการบรรทุกโดยเฉพาะในการลำเลียงของวัสดุของกรมชลประทาน ซึ่งได้มีการปรับปรุงและซ่อมแซม บรรทุกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วก็มีการบรรทุกปูนบ้าง หลากๆอย่าง บรรทุกขึ้นผ่านไม่ว่าจะเป็นทางหมู่บ้าน จุฬารักษ์ก็ดี ไม่ว่าจะเส้นทางถนนสาย ๔๑๘๙ สามแยกพรุณีเยะก็ดี ตรงนี้เราก็พยายามดำเนินการให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด แต่ต้องยอมรับว่ามีประเด็นที่เราไม่สามารถเข้ากระชับพื้นที่ได้ ในส่วนอื่นผมก็ต้องให้ทางปลัดและผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้พูดคุยในทั้ง ๓ ประเด็น เราจะมีคำตอบให้กับท่าน เพื่อความสบายใจและหายข้องใจ ผมทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้น มีข้อเปรียบเทียบระหว่างทางกรมชลประทานที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ทางเทศบาลกำลังดำเนินการอยู่พร้อมๆกัน ท่านคิดว่ามาตรฐานได้หรือไม่ ในการดำเนินการ ในการเปรียบเทียบ ผมต้องขออนุญาตเรียนว่า บางครั้งเรื่องงบประมาณก็ดี เรื่องแบบแปลนตามมาตรฐาน อาจจะไม่เหมือนกัน การดำเนินการอาจจะไม่เหมือนกัน ของเราที่ใช้ยางพารา ของชลประทานผมไม่มั่นใจว่าใช้ประเภทไหน ต้องมาดูรายละเอียด ขอขอบคุณครับ

ประธาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ขอเชิญท่านผอ. กองช่างชี้แจงให้กับที่ประชุมทราบครับ

เรียนประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกฯ ท่านเลขานุการ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมในฐานะตัวแทนกองช่างของเทศบาลตำบลเขาพระ ผมได้ฟังกระทู้ที่ท่านสมาชิกสภาได้ตั้ง

กระทู้มา ๓ ข้อ ในข้อ ๑ เป็นการถามว่าถนนเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ ผู้ที่ตั้งกระทู้ถามได้บอกว่า ได้ประมาณคาดการณ์โดยสายตา ผมทำงานมาในกองช่าง ส่วนโยธา ไม่เคยทำงานโดยคาดการณ์กับสายตา แม้แต่โครงการเดียว ระเบียบที่สอนมา ก็ไม่มีระเบียบไหนที่สอนว่าให้คาดงานด้วยสายตา ไม่มี แต่มีระเบียบที่กำหนดมาว่า การทำงานต้องมีเอกสาร หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหนังสือ ตามแบบฟอร์มเอกสารทางราชการ ข้อบัญญัติข้อกฎหมาย ผมยึดถือแล้วทำงานมาตลอดจนถึงเวลานี้ ข้อที่ ๑ ถามว่าถนนเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ กองช่างได้ลงสำรวจออกแบบถนนตามปัญหาของผู้บริหาร ฝ่ายบริหารมอบหมายให้ดำเนินงานและออกแบบประมาณราคา โดยยึดถือหลักการทางวิชาการตามข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ตามระเบียบทางราชการทุกประการ แล้วเมื่อสำรวจออกแบบประมาณราคาแล้วเสร็จ ก็ดำเนินการส่งรายละเอียดแบบแปลนและการประมาณการที่ได้ ไปยังกองแผน เพื่อดำเนินการขั้นต่อไป เมื่อได้งบประมาณมาแล้ว จะมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบต่างๆ ของงานแต่ละประเภท ถนนลาดยางสาย ๔๑๘๙ เป็นถนนลาดยางแบบซ่อมสร้าง มีระดับชั้นตอนในการดำเนินงานดังนี้ อันดับ ๑ เป็นงานขุดรื้อทางเก่า ปริมาณ ๖๕๐ ตารางเมตร อันดับที่ ๒ เป็นงานพื้นทางหินคลุกหนา ๑๕ เซนติเมตร อันดับที่ ๓ งานไพรมโคทผิวถนน ๖,๕๘๐ ตารางเมตร งานแอลฟัลท์ผิวจราจร ๖,๕๘๐ ตารางเมตร ความหนา ๕ เซนติเมตร งานตีเส้นและงานป้ายต่างๆที่จะบอกว่าน้ำหนักบรรทุกรับได้เท่าไร แล้วก็รายละเอียดบอกถึงการใช้งบประมาณของงานเส้นทางถนนสาย ๔๑๘๙ งานก่อสร้างมาถึงตอนนี้ประมาณ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้นตอนการถมหินคลุก ได้มีการทดสอบความหนา และมีผลการทดสอบความหนาออกมาเรียบร้อยแล้ว แต่ขั้นตอนการตรวจสอบถนนทั้งหมดยังไม่เสร็จ ผิวจราจร หนา ๕ เซนติเมตร ซึ่งกำลังลาดยางอยู่ตอนนี้ เมื่อแล้วเสร็จจะมีการเจาะและก็ทดสอบความหนาแน่นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะมีผลรับรองเอกสารทางราชการอีกครั้งหนึ่ง ตามที่เราได้ตั้งข้อกำหนดไว้ตามรูปแบบรายการของถนน ฉะนั้นผมคิดว่า การก่อสร้างถนนเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ มีหลักฐานระบุมหาหมดแล้ว และการดำเนินการก็เป็นไปตามขั้นตอนนั้นแล้ว จากการควบคุมงาน จากการลงตรวจงานของคณะกรรมการ ผมคิดว่าถนนสาย ๔๑๘๙ น่าจะดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนถูกต้องแล้ว แล้วก็ไปทำตามมาตรฐานในข้อกำหนดการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวแล้ว ผมคิดว่าเมื่อถนนแล้วเสร็จ คณะกรรมการจะลงตรวจสอบอีกครั้ง และจะมีการเจาะถนนตรวจสอบความหนาอีกครั้ง และน้ำลูกก้อนไปตรวจสอบอีกครั้ง จะได้ข้อสรุปจากการตรวจสอบ ส่วนข้อที่ ๒ ผู้รับเหมามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน เครื่องจักรกล ประวัติการทำงาน มีหนังสือรับรองมาตรฐานการทำงานยืนยันการทำงานจากผู้รับจ้างเมื่อเขาเสนอราคามาเป็นราคาที่ต่ำสุดและทางฝ่ายพัสดุจะต้องให้ผู้รับจ้างชี้แจงถึงความพร้อมในการทำงาน ถึงการเสนอราคาที่ต่ำกว่า ๑๕ เปอร์เซ็นต์ของราคากลาง และผู้รับจ้างได้มีหนังสือแจ้งมายังเทศบาล บอกว่าทางบริษัทมีโรงงานผลิตแอลฟัลท์ติกคอนกรีตของตัวเอง ทางบริษัทได้ทำการขยายกิจการขายวัสดุก่อสร้าง บริษัทมีเครื่องมือเครื่องจักรพร้อมดำเนินการในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างต่อไป อันนี้มีหลักฐานที่ทางผู้รับจ้างยืนยันมา แต่รายละเอียดขั้นตอนการพิจารณาผล อันนี้มันเป็นเรื่องของคณะกรรมการพิจารณาผล ผมไม่สามารถจะตอบได้ แต่ผมตอบในเบื้องต้นมาว่าผู้รับจ้างมีความพร้อมและยืนยันมาตามหลักฐานนี้แล้ว ส่วนในข้อ ๓ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ

เทศบาลจะดำเนินการยังไง ผมคิดว่าโครงการนี้เป็นการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเขาพระ เป็นของอปท.แห่งนี้ สมาชิกทุกท่านที่นั่งอยู่ ณ ที่นี้ ผู้เป็นเจ้าของโครงการทุกท่านเป็นงบประมาณของท้องถิ่น ทุกคนต้องมีส่วนเกี่ยวข้องและช่วยกันดูแล เพราะเป็นถนนของท้องถิ่นเอง และมีข้อกำหนดในการใช้งาน ได้โดยสภาเป็นข้อกำหนดโดยสภาของเทศบาลได้ ผมมีรายละเอียดตามนี้ ผมต้องขอขอบคุณครับ

ประธาน

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองช่างที่ได้มาชี้แจงรายละเอียดต่างๆให้กับที่ประชุมได้รับทราบเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ชี้แจง เมื่อมีกรณีที่บ้านท่านหนึ่งท่านใดสงสัยในรายละเอียดตามที่สมาชิกจำนงค์เป็นผู้ยื่นกระทู้ถาม ขอให้สมาชิกได้ชี้แจงไปในทางเดียวกันตามที่ผู้อำนวยการกองช่างได้นำเรียนต่อที่ประชุมนะครับ ขอเชิญท่านเลขาธิการได้ที่แจ้งเพิ่มเติมในกรณีอีกครั้งหนึ่งครับ

เลขานุการสภา

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกและผู้เข้าประชุมทุกท่าน ในส่วนประเด็นที่หนึ่งก็อยากจะขออนุญาตชี้แจงในฐานะปลัดเทศบาล ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯให้มาชี้แจงต่อข้อกระทู้ถามต่อท่านสมาชิก ตามที่ท่านสมาชิกได้อภิปราย ในส่วนของมาตรฐาน ทางกองช่างได้อภิปรายไปแล้ว ในส่วนนี้ ถ้าที่ฟังจากการอภิปรายมี ๒ ประเด็น คือความหนาของวัสดุรองพื้น อันนี้คณะกรรมการก็สามารถที่จะวัดความหนาได้ มีคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานอยู่ ในการวัดความหนาวัสดุรองพื้น ประเด็นที่ ๒ ความหนาแน่นของการบดอัด ขอนำเรียนอย่างนี้ ก่อนที่จะไปดูจรรยาจร ฝิวลาดยาง จะต้องส่งพัสดุที่บดอัด ต้องไปทดสอบกับหน่วยทดสอบ ซึ่งขั้นตอนตรงนี้ ผู้รับจ้างกับช่างผู้ควบคุมงานได้นำพัสดุตรงนี้ไปทดสอบกับหน่วยงานราชการ ได้รับรองว่ามี ความหนาแน่นตามที่ตั้งเทศบาลกำหนดไว้หรือไม่ ผลบดอัดก็แจ้งมา ก่อนที่จะลงยาง มีเอกสารแจ้งว่า เป็นไปตามมาตรฐาน ความหนาแน่นเป็นไปตามที่เรากำหนด ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึง ตอนต่อไปมาตรฐานที่จะทดสอบ ก่อนที่จะลงลาดยางคือ มาตรฐานวัสดุ วัสดุที่ลงก็ต้องทดสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ ก็คือวัสดุหินคลุกที่นำไปทดสอบ มีผลแจ้งมา ก่อนลงยางที่ท่านสมาชิกอภิปราย จะต้อง มี ๓ มาตรฐาน คือความหนา ก็วัดได้ต่อไปความหนาแน่น ก็มีผลทดสอบแล้ว มาตรฐานที่ ๓ คือมาตรฐานวัสดุ นี้ก็มีผลจากหน่วยงานที่ส่งไปทดสอบก่อนหน้านี้ ต่อไปประเด็นที่ ๒ ผู้รับเหมามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน เครื่องจักรกลประวัติการทำงาน ต้องเรียนย้อนไปในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามที่ท่านนายกฯที่แจ้งไปแล้ว ในการพิจารณาโครงการนี้ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาค่าอาอเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นในการจัดทำประกาศประกวดราคาอาอเล็กทรอนิกส์ ทำแบบแบบประกาศ ต้องเป็นไปตามแบบซึ่งกรมบัญชีกลางเป็นผู้ออกแบบ ดังนั้นในส่วนขอรายละเอียดอะไรที่เราที่กำหนดเพิ่มเติม เราไม่สามารถกำหนดเพิ่มเติมไปจากแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดมาได้ เช่นกำหนดว่าผู้รับจ้างต้องมีความพร้อมเครื่องจักรหรือว่าผู้รับจ้างต้องมีประวัติการทำงานอย่างไร ตรงนี้เรากำหนดได้เฉพาะคุณสมบัติ ๑.ต้องมีอาชีพนั้น ๒.ไม่ถูกแจ้งทั้งงานทางราชการ ๓.เคยมีประวัติคือทำงานแบบประเภทนี้ วงเงินเท่าไร คราวๆเพียงแค่นั้น ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เราไม่สามารถกำหนดลงลึกได้ว่าผู้รับจ้างต้องมีความพร้อมมีเครื่องจักร มีบัญชีเครื่องจักรมาแสดง ไม่สามารถกำหนดได้ ดังนั้นเราก็สามารถกำหนดได้ในส่วนที่เป็นคุณสมบัติกว้างๆของผู้รับจ้างก่อนพิจารณาโครงการ ดังนั้นในการพิจารณา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ๑ พิจารณาคณะสมบัติ ว่า

เป็นไปตามประกาศของเทศบาลหรือไม่ เพราะถ้าเป็นไปตามประกาศก็ถึงไปพิจารณาที่ราคา ตรงนี้ก็ใช้เกณฑ์การพิจารณาราคาอย่างเดียว ดังนั้นในส่วนที่ประวัติการทำงานหรือเครื่องจักรกลก็ไม่สามารถที่จะไปพิจารณาลงในส่วนนั้นได้ ถ้าประวัติการทำงานถ้าเขาไม่ถูกจ้างทำงานหรือจ้างเวียน สามารถที่จะเป็นผู้รับจ้างของหน่วยงานราชการได้ในส่วนของเครื่องจักรกลเหมือนกันก็ไม่สามารถจะขอบัญชีเครื่องจักรกลเข้ามาดูได้ ไม่สามารถระบุไว้ในประกาศได้ ก็พิจารณาตามนี้ พิจารณาคุณสมบัติแล้วก็พิจารณาราคา ถ้าคุณสมบัติผ่านก็ไปดูที่ราคา ถ้าเขาราคาต่ำลำดับมากที่สุด เราก็ต้องพิจารณาเขา เราไม่สามารถที่จะไปขออะไรที่ประกาศอะไรเพิ่มเติมได้ เป็นการกีดกันผู้ประกอบการ ไม่สามารถกำหนดอะไรเพิ่มเติมได้มากมาย ต่อไปข้อที่ ๓ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เทศบาลมีมาตรการดำเนินการแก้ไขอย่างไร เช่นการบรรทุกน้ำหนักเกิน ขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ คือถนนสายนี้ตามที่ผู้ยื่นกระทู้ได้อภิปรายไปแล้ว ว่าเคยมีการซ่อมแล้วก็มีมีการชำรุดทรุดโทรม คือในการดูแลทางนี้ ก็จะมีเรื่องขอในส่วนขอทางที่ได้รับการถ่ายโอนทางสาย ๔๑๘๙ ตรงนี้เป็นทางหลวงท้องถิ่น ดังนั้นทางหลวงท้องถิ่นจะต้องมีมาตรฐานเรื่องของการบรรทุกน้ำหนักอยู่ แต่การกำหนดว่าถนนสายนี้จะกำหนดน้ำหนักบรรทุกกี่ตัน ไม่สามารถที่จะกำหนดลงเป็นมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น ดังนั้นในส่วนที่เทศบาลดำเนินการได้ก็คือการประกาศน้ำหนักบรรทุกโดยกำหนดน้ำหนักลงเพลา คือลงล้อแต่ละล้อ สามารถประกาศได้ เรื่องนี้ได้ส่งไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปี ๖๑ ว่ารถแต่ละประเภท เช่นรถ ๒๑ ตัน ๒๐ ตัน น้ำหนักลงล้อ แต่ละล้อกี่ตัน กี่กิโลกรัม ส่งไปเมื่อปี ๖๑ ตอนนั้นก็ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าฯ เพราะว่าเราต้องได้รับความเห็นชอบแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพราะว่ามาตรฐานการลงเพลา น้ำหนัก เป็นไปตามที่แต่ละท้องถิ่นประกาศ แต่ว่าต้องดูมาตรฐานของทางหลวงด้วย ว่าทางหลวงท้องถิ่นน้ำหนักลงเพลา น้ำหนักแต่ละประเภทขนาดไหนได้กี่ตัน ประกาศโดยภาพรวมไม่ได้ว่าเฉพาะทางหลวงท้องถิ่นเส้นใดเส้นหนึ่ง ขออนุญาตเรียนว่าขั้นตอนตามกฎหมายก็เคยศึกษามาแล้วว่าไม่สามารถที่จะประกาศกำหนดห้ามยานพาหนะน้ำหนัก เช่น เส้นนี้ ๒๑ ตัน ๒๐ ตัน ไม่สามารถกำหนดได้ แต่ถ้าเรากำหนดกำหนดน้ำหนักลงเพลา ประกาศจะต้องทำตามขั้นตอนนี้ ถึงจะบังคับได้ แล้วในส่วนที่จะบังคับตามกฎหมายเมื่อเราเห็นว่ารถคันนี้มีน้ำหนักเกินที่เราประกาศ เช่นรถพ่วง น้ำหนักลงเพลาเท่าไรเราก็ต้องมีในการตรวจจับ มีซึ่งสำหรับเอารถไปชั่งน้ำหนักว่าเกินหรือไม่ ถึงจะแจ้งความดำเนินคดีกับรถที่บรรทุกเกินได้ นี่คือขั้นตอนของการแก้ไขปัญหา คือผมขออนุญาตแจ้งเป็นเรื่องของกฎหมายที่ใช้บังคับแล้วกัน ต่อไปขออนุญาตตอบในเรื่องสภา เรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาเรื่องออกตรวจสอบ ในส่วนนี้ ก็จะมีระเบียบในการแต่งตั้งคณะกรรมการสภา คณะกรรมการสภามีเป็นกรรมการสามัญหรือวิสามัญ สามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีสมาชิกไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน วิสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๓ คน ไม่เกิน ๗ คน สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งได้ เพื่อกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดอันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่นและรายงานต่อสภาท้องถิ่น ก็สามารถแต่งตั้งได้ตามระเบียบ เหมือนการพิจารณาเทศบัญญัติ ใช้ระเบียบเดียวกัน สภาท้องถิ่นได้มอบหมายเป็นเรื่องเรื่องไป หรือว่าอาจจะแต่งตั้งตลอดอายุสภาก็ได้ เช่นคณะกรรมการเฉพาะกิจในแต่ละเรื่อง แต่งตั้งแล้วรายงานประธานสภาท้องถิ่นทราบ ต้องอยู่ในอำนาจ

ของสภาท้องถิ่นด้วย ว่ามีอำนาจหน้าที่ในการทำเรื่องนี้ เช่นว่าตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร สามารถแต่งตั้งได้ เมื่อแต่งตั้งแล้วก็ไปปฏิบัติหน้าที่ และก็รายงานต่อประธานสภาท้องถิ่นทราบ นี่คือในเรื่องของคณะกรรมการตามที่ท่านสมาชิกได้ไปสอบถามมา ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงในประเด็นที่ท่านสมาชิกอภิปรายเพิ่มเติมขอขอบคุณครับ

ประธาน
นายจันทน์ หนูเพชร

ขอบคุณท่านเลขานุการที่ได้ชี้แจง ไม่ทราบว่าผู้ตั้งกระทู้ถามมีอะไรเพิ่มเติมไหม ขอเชิญครับ เป็นช่วงที่ ๒ ตามที่ฝ่ายบริหารได้ตอบมา ฝ่ายผู้อำนวยการกองช่างตอบมา และฝ่ายเลขานุการในนามท่านปลัดตอบมา ถือว่าเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมที่อยากจะให้สมาชิกได้รับทราบ ในขณะเดียวกันก็บอกว่าดูแลกันเองเป็นไปไม่ได้หรอก เพราะว่าเราไม่มีอำนาจพอวันนี้ที่ผมได้ตั้งกระทู้ถามเพื่ออยากจะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ตลอดจนถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ตอบกันเป็นเสียงเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วันนี้ที่ได้ยื่นกระทู้ถาม ไม่ได้มีความเคลือบแคลงใจอะไรกัน แต่อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว ในเรื่องของการสนทนาระหว่างผมกับท่านนายกฯ ก่อนหน้าที่จะยื่นกระทู้ถาม ได้ปรารภกันแล้ว สืบเนื่องมาจากว่าเราจะโดนกันบ่อย โดยเฉพาะในทางลบ ที่นี้เมื่อมีคำตอบ เมื่อได้ยื่นกระทู้ถาม ผมเชื่อเหลือเกินว่าในเรื่องของการบันทึก รายงานการประชุม ในเรื่องของคุณค่าคำตอบแต่ละฝ่ายที่ได้กล่าวมาแล้ว ทางเพื่อนสมาชิก และผู้ที่ได้มีส่วนรับรู้ ก็ได้ตอบชาวบ้านเป็นเสียงเดียวกัน ไม่ต้องมาถามหากันในวงเหล้า ไม่ต้องมาถามในสภากาแฟ เป็นหน้าตาของผู้ นำ ที่ว่าอยากจะชี้แจงเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ที่ผมได้สอบถามว่าอยากจะตั้งคณะกรรมการ ผมเห็นแล้วว่าตามที่ท่านเลขานุการได้อธิบาย ผมคิดว่าคณะกรรมการสภา ในเรื่องของการก่อสร้าง ในเรื่องของคุณค่าต่างๆจะไม่เพียงพอ ถ้าจะตั้งแล้วผมคิดว่าต้องหาประโยชน์ไม่ได้ จากที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตาม ผากไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ได้โปรดช่วยกันดูแลในเรื่องของมาตรฐานของการก่อสร้าง ความหนา ความแน่น และมาตรฐานต่างๆ ผมอยากฝากไว้กับทุกท่าน ว่าเป็นเสียงสะท้อนกลับของพี่น้องประชาชน ไม่อยากให้เราถูกตำหนิติเตียน ขอขอบคุณมากครับท่านประธาน

ประธาน

ขอบคุณสมาชิกจันทน์ ผู้ตั้งกระทู้ถามวันนี้ สำหรับผู้ตั้งกระทู้ถามมีอะไรเพิ่มเติมไหม เมื่อไม่มี ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกจันทน์ ผู้ตั้งกระทู้ถาม สำหรับวันนี้ถือว่าที่ประชุมรับทราบตามที่ท่านผู้อำนวยการกองช่าง ท่านเลขานุการได้นำเรียน

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาให้แล้วเสร็จ

๔.๑ ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ

ประธาน

ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติรายงานผลการประชุมคณะกรรมการให้ที่ประชุมทราบครับ

นายพรรัตน์ ราชมณี

รายงานและบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ ตามที่สภาเทศบาลตำบลเขาพระ ได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. และวันที่ ๑๗ สิงหาคม

๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ และ คณะกรรมการแปรรูปที่ดินกำหนดประชุมในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ ปรากฏว่าภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยื่นเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่อย่างใด และคณะกรรมการแปรรูปที่ดินนัดประชุมในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ปรากฏว่าที่ประชุมคณะกรรมการไม่ประสงค์ที่จะขอแปรญัตติ ให้คงไว้ตามร่างเดิม จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแปรรูปที่ดินแล้วตามร่างเดิมไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ลงชื่อ นายพรรัตน์ ราชมณี ประธานกรรมการ ลงชื่อ นายประสิทธิ์ ละม้าย กรรมการ ลงชื่อ นายจันทน์ หนูเพชร กรรมการ ลงชื่อ นายโชคดี ศรีเปารยะ กรรมการ ลงชื่อ นายสิทธิเดช ละม้าย กรรมการและเลขานุการ ขอขอบคุณครับ

ประธาน ขอขอบคุณท่านประธานกรรมการแปรรูปที่ดินและกรรมการทุกท่าน สำหรับวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายในร่างเดิมใหม่ ขอเชิญ มีไหม เมื่อไม่มีตอนนี้มีจำนวนสมาชิกในห้องประชุม ๑๒ ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติว่า ที่ประชุมจะมีมติเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิมตามที่คณะกรรมการแปรรูปที่ดินเสนอหรือไม่ สมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม กรุณายกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม **ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน**

ประธาน - **วาระที่ ๓ ขึ้นลงมติ**

ประธาน ในวาระที่ ๓ ขึ้นลงมติ เมื่อที่ประชุมมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม ตอนนี้มีจำนวนสมาชิกในห้องประชุม ๑๒ ท่าน ผมจะขอลงมติ ในวาระที่ ๓ ขึ้นลงมติว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลเขาพระ กรุณายกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม **ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระที่ ๓ ขึ้นแปรญัตติ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน**

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประธาน ขอเชิญท่านนายกฯครับ

นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ ๕.๑ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่สภาเทศบาลตำบลเขาพระ ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามโครงการปรับปรุงระบบกรองพร้อมเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระ งบประมาณ ๔๕๗,๐๐๐.- บาท เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น เนื่องจากสถานที่เจาะบ่อบาดาลตามโครงการขออนุมัติเดิม

มีปัญหาเรื่องการอนุญาตให้ใช้สถานที่จากเจ้าของที่ดินซึ่งได้เสียชีวิต ทำให้ไม่สามารถขอ อนุญาตเจาะบ่อบาดาลต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นครศรีธรรมราช ดังนั้นต้องหาสถานที่เจาะบ่อบาดาลจุดใหม่ ทำให้ระยะของการวางท่อ จากบ่อบาดาลถึงถังประปาเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขออนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จาก เดิม โครงการปรับปรุงระบบกรองพร้อมเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระ งบประมาณ ๔๕๗,๐๐๐.- บาท เป็นโครงการปรับปรุงระบบกรองพร้อม เจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระ งบประมาณ ๔๗๔,๐๐๐.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ตำบลเขาพระ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ผมขออนุญาตเพิ่มเติมนอกเหนือจาก รายละเอียดที่ผมชี้แจง ว่าเรื่องเดิม เราได้ขออนุญาตเจาะที่ที่เขาอุทิศให้ แต่ด้วยสถานที่ ที่อุทิศให้ นั้น ซึ่งคุณแม่ของผู้อุทิศให้ทางเทศบาลในคราวนั้น ได้เสียชีวิตแล้วก็ไม่ได้ทำนิติ กรรมเรื่องที่ดินให้กับผู้ที่จะมอบให้ทางเทศบาล ซึ่งในการขออนุญาตเจาะ ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของที่ดินเดิม ซึ่งในการรับมอบที่ดินจากคุณแม่ของผู้ที่มอบให้ เพราะ ยังไม่ได้ทำนิติกรรมให้แล้วเสร็จ ก็ไม่สามารถที่จะเจาะได้ จึงมีความจำเป็นจะต้อง เปลี่ยนสถานที่ใหม่ ๑.เปลี่ยนแปลงสถานที่ใหม่ ๒.ประมาณเพิ่มขึ้นจำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท จากระยะทางเดิมที่ได้คาดไว้ จะมาเพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง ที่ทำให้ปริมาณเพิ่มขึ้น ขอขอบคุณครับ

ประธาน

มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใ้ ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงระบบกรองพร้อม เจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ถ้ามีขอเชิญ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปราย ตอนนี้ก็มีจำนวนสมาชิกในห้องประชุม ๑๒ ท่าน ผมจะขออนุมัติที่ ประชุม ว่าที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงระบบกรองพร้อมเจาะบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ หรือไม่ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง กรุณา ยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่นอมติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน

๕.๒ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รายการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

ประธาน

ขอเชิญท่านนายกฯครับ

นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ ๕.๒ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง รายการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ตามเทศบาล ตำบลเขาพระ ได้ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล งบประมาณ ๒๒,๐๐๐.- บาท โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ นั้น เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ได้กำหนดเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้นใหม่ จึงส่งผลให้คุณลักษณะ (สเปค) เปลี่ยนไปจากเดิมที่ได้ตั้ง ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงมีความจำเป็นแก้ไขค่าชี้แจงงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดที่แนบ เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอได้โปรดเสนอต่อที่ ประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอขอบคุณครับ

ประธาน

ขอเชิญสมาชิกอภิปรายสำหรับญัตตินี้ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย ตอนนี้มีจำนวนสมาชิกในห้องประชุม ๑๒ ท่าน ผมจะขออนุมัติที่ประชุม ว่าที่ประชุม จะมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง รายการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล หรือไม่ สมาชิก ท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง กรุณายกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ด้วย คะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่นอนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน

๕.๓ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ประธาน

ขอเชิญท่านนายกฯครับ

นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ ๕.๓ ตามที่เทศบาลตำบลเขาพระ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น เทศบาลตำบลเขาพระมีความจำเป็นต้องโอนเงิน งบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของสภา เทศบาล เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอ เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างไปตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๙,๐๐๐.-บาท (สองแสน เก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเขาพระ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในจำนวน ๙ โครงการนี้ ผมขอเรียนท่านสมาชิกว่า จากครั้งที่แล้วเราโอนไปตั้งเป็นรายการของโครงสร้างพื้นฐาน ในเดือนนี้ทางกองคลังคิดแล้วว่าน่าจะมีเงินที่ไม่มีความจำเป็น ซึ่งถ้าเราไม่โอนงบประมาณเงินส่วนนี้ก็จะตกเป็นเงินสะสม แต่ด้วยความจำเป็นที่จะต้องโอน เพราะว่าเทศบาลยังมีความจำเป็นจะต้องจัดครุภัณฑ์ ทั้ง ๙ รายการ มาบริการสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุดปั้มน้ำก็ดี เครื่องไม้เครื่องมือที่บางส่วนยังมีความจำเป็น เช่นโน้ตบุ๊ก ที่เราเห็นอยู่ ส่วนหนึ่งเป็นของส่วนตัวของบุคลากรที่ได้นำมาใช้ อย่างที่ผมเคยเรียนว่าถ้าเป็นส่วนตัว ทางเทศบาลไม่สามารถที่จะเบิกงบประมาณของเทศบาลไปซ่อมบำรุงได้ แต่ถ้าเป็นของเทศบาล สามารถเบิกงบประมาณของเทศบาลไปซ่อมได้ เพื่อที่จะให้การดูแลในระยะยาวหรือซ่อมแซมไม่มีผลกระทบกับการทำงาน เราก็มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างในส่วนนี้เพิ่มเติม จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอขอบคุณครับ

ประธาน

เลขานุการสภา

ขอเชิญท่านเลขาฯ ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบประมาณที่จะโอนครับ

เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ในส่วนของรายละเอียดการโอนงบประมาณ ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ในการโอนเพิ่มตามที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงไปแล้ว มีการโอนเพิ่ม ๙ รายการ รายการที่ ๑ เป็นการโอนไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โอนลดจากเครื่องคอมพิวเตอร์เดิม เป็นครุภัณฑ์สำหรับสำนักงาน จะตั้งเป็นสำหรับงานประมวลผล จะโอนลดในสำหรับสำนักงาน ๑ เครื่อง โอนในค่าเช่าบ้าน ในเงินเดือนของพนักงานแล้วก็เอาไปตั้งในเรื่องของคอมพิวเตอร์ ๒ เครื่อง ในรายการที่ ๒ ก็จะเป็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เหมือนกัน ในเรื่องของงานสาธารณสุข ๑ เครื่อง โอนมาจากงานราชพิธี แล้วก็ในส่วนต่อไป ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ของกองคลัง ๑ เครื่อง จะโอนจากค่าเช่าบ้าน อันนี้ก็โอนไปตั้งในส่วนตรงนี้ต่อไปก็โต๊ะทำงานเหล็ก ๕ ชุด จะโอนในส่วนของค่าเช่าบ้าน รายการเดียว ต่อไปก็เรื่องของเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว โอนในโครงการรัฐพิธี เพราะว่าตอนนี้มีเงินเหลือจ่ายอยู่ เนื่องจากว่าตั้งตั้งแต่ปีงบประมาณไม่มีงานรัฐพิธี ในส่วนต่อไป ในเรื่องของคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล เครื่องสำรองไฟฟ้า โอนจากเงินเดือนพนักงาน แล้วเครื่องสำรองไฟฟ้าอีกตัว โอนจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ท่านจะเห็นว่าการโอนลดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปตั้งเป็น ๒ - ๓ รายการ ขออนุญาตนำเรียนว่า เนื่องจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตอนนี้เวลาเราตั้ง ตั้งต้นปีงบประมาณ ในระหว่างปีงบประมาณผู้สูงอายุอาจจะเสียชีวิตไปบ้าง ทำให้ตรงนี้ส่วนนี้ยังเหลืออยู่ จะต้องโอนไปตั้งจ่ายเพิ่มเติมได้ ต่อไปคือการจัดซื้อชุดปั้มน้ำบาดาล อันนี้ก็เป็นการโอนเพื่อซื้อชุดปั้มน้ำบาดาล สำรองไว้ในการซ่อมแซมประปาอีก ๒ เครื่อง โอนจากเบี้ยยังชีพคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งคาดว่าในส่วนตรงนี้จำนวนเป้าหมายลดลง ทำให้มีงบประมาณในส่วนที่เหลืออยู่ สามารถโอนไปเพื่อตั้งซื้อครุภัณฑ์ต่างๆที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานของเทศบาลได้ รวมงบประมาณโอนลด ๒๐๙,๐๐๐.- บาท ในส่วนของโอนเพิ่มซื้อ ๙ รายการก็ ๒๐๙,๐๐๐.- บาท ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณา ขอขอบคุณครับ

ประธาน

ขอบคุณท่านเลขาฯ ที่ได้ชี้แจงในส่วนของงบประมาณทั้งโอนลดโอนเพิ่มว่ามาจากส่วนใดให้ที่ประชุมได้เห็นสถานะทางการเงินที่เหลือจ่ายและมีความจำเป็นต้องจ่าย มีสมาชิกท่านใดซักถามเพิ่มเติมไหมสำหรับประเด็นนี้ มีไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย ตอนนี้ไม่มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม ๑๒ ท่าน ผมจะขอถามมติที่ประชุม ว่าที่

ประชุมจะมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๙ โครงการ หรือไม่ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอน กรุณายกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียงไม่เห็นชอบ ไม่มีงดออกเสียง ๒ ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

ประธาน

ขอเชิญสมาชิกท่านครับ

นายจ่านง หนูเพชร

เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายจ่านง หนูเพชร สมาชิกสภาเขตที่ ๒ อยากจะฝากท่านประธานสภาไปถึงฝ่ายบริหารเกี่ยวกับถนนที่อยู่ในเขตชลประทาน โดยเฉพาะที่บริเวณสันอ่างคลองดินแดง จากบ้านนายต่วนถึงบ้านประจวบ จิตประสม เพราะพื้นที่อยู่ในเขตชลประทาน เทศบาลเข้าไปซ่อมแซมก็ลำบาก แต่ในนายช่างของชลประทาน เขาบอกว่าให้ทางเทศบาลติดต่อไปยังชลประทาน ชลประทานจะเป็นผู้ประสานงานไปยังจังหวัด เพื่อที่จะได้ตั้งเป็นแผนรองรับต่อไป ต้องรับทำเพราะว่าหัวหน้าคนนี้หรือนายช่างคนนี้จะย้ายอีก ถ้าย้ายการประสานงานก็ลำบาก ถึงจะฝาก เพราะตอนนี้พื้นที่ในซอยนั้นจะมีความยากลำบากมาก ร้องมายังสมาชิก ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ ตรงนี้ก็ขอฝากเป็นรายการด่วน ต้องทำในช่วงที่นายช่างเขาอยู่ เพราะนายช่างคนนี้เขาจะอนุมัติทั้งหมด ถ้าเราทำไปตามขั้นตอน ขอขอบคุณมากครับท่านประธาน

ประธาน

ขอเชิญสมาชิกพรรคครับ

นายพรรคณ์ ราชมณี

ขออนุญาตสอบถาม ๒ เครื่อง เรื่องที่ท่านสมาชิกท่านได้เปิดประเด็นตั้งกระทู้ถามต่อ คณะบริหารเรื่องถนน ก็ความจริงก็อยากจะทำก่อนหน้านั้นด้วย แต่เข้าใจระเบียบดี ว่าผู้ที่สามารถอภิปรายได้คือผู้ที่ตั้งกระทู้เท่านั้น เลยมาในวาระอื่นๆ ตามที่มีประสบการณ์ มา เรื่องการดูแลรถบรรทุกเกินน้ำหนัก เกี่ยวกับการบรรทุกบนถนนสาย ๔๑๘๙ วันก่อนมีการประชุม มีท่านนายอำเภอแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบได้จะลงมาถกเถียงกันที่ห้องประชุมแห่งนี้ ผมก็อยู่ด้วยนั่งอยู่ด้วย ด้วยความเจตนาดีของท่านจ่านง ผมเข้าใจดี ท่านอยากจะช่วยควบคุมดูแลรถบรรทุก แต่ผมได้เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการตำรวจ ผมถามว่าทำไมไม่มีการจับกุมบ้าง เรื่องรถบรรทุกเกินน้ำหนัก เขาถามย้อนกลับว่าท่านรู้ได้อย่างไรว่าเกินน้ำหนัก ท่านมีตาชั่งหรือเปล่า ผมก็ยอมนะ ที่ผมพูดเพื่อจะบอกว่าเราอยากที่จะปฏิบัติและเอาผิดผู้ที่กระทำผิด ความจริงรถบรรทุกที่ผ่านถนนสายของทางหลวงก็จะผ่านตาชั่งมา แต่ก็รู้ๆอยู่ เราไม่สามารถตรวจสอบได้เรื่องนี้ต้องหาวิธีการแบบอื่น อย่างที่ท่านเลขาฯก็ได้เคยเบื้องต้นที่ได้สอบถามไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ยังไม่มีคำตอบ ผมคิดว่าท่านต้องขยันสอบถามเรื่องนี้จะได้คำตอบแล้วก็แนวทางปฏิบัติ ท่านจะตั้งคณะกรรมการมาก็ซุดๆ เราก็ไม่มีเครื่องมือที่จะเอาผิดเขาได้ นั่นคือที่หนึ่งในวาระอื่นๆ เรื่องที่ ๒ อยากจะเรียนแจ้งสมาชิกสภา และปรึกษาฝ่ายบริหาร เรื่องถนนคสล. ในชุมชนหมู่ที่ ๙ ตอนนี้ทรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ น่าจะเป็นอันตรายในการขับขี่ ความจริงถนนสายนี้ก็รู้ๆอยู่ เป็นการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อยากจะให้ทางเทศบาลตำบลเขาพระทำหนังสือไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครศรีธรรมราชเพื่อจะได้ถ่ายโอนมาเป็นการดูแลของเทศบาลตำบลเขาพระ ความจริงผมเคยส่งหนังสือไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชมาปีกว่าแล้วก็ไม่ได้รับ

การตอบสนองและไม่มีควมคืบหน้าแต่อย่างใด อยากจะแจ้งสภาแห่งนี้ เป็นที่เริ่มต้น แล้วก็ทำหนังสือขอย้ายโอนมายังเทศบาลตำบลเขาพระเพื่อจะได้ดูแลและแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนชาวบ้านได้ง่าย ผมขอ ๒เรื่องแค่นี้ ขอบคุณครับ

ประธาน

ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ

นายสถิตย์ สุขเดช

เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุขเดช สมาชิกสภาเขตที่ ๒ ของผมเป็นถนน เหมือนกัน แต่เป็นถนนบุกเบิกหรือถนนคอนกรีต หรือว่าจะซ่อมแซมบางส่วนแล้วแต่ ผู้บริหาร มีหนังสือมาถึงผมบอกว่าช่วยนำเรียนสภาให้ที่ว่าถนนสายคลองโสน ๒ หมู่ที่ ๔ ประมาณ ๓๐๐ เมตร ฟัน้องเตรียมใบอุทิศไว้เรียบร้อยแล้ว แต่เขาไม่รู้ว่าวันนี้ประชุม สภา หลังจากนั้นจะนำมาให้กับกองช่างหรือสำนักปลัด อีกที่หนึ่งซอยบ้านน้ำแฉ่ม ก็ ประมาณ ๖๐๐ เมตร ใบอุทิศเรียบร้อยแล้วเมื่อวาน เป็นพื้นที่โฉนดหรือพื้นที่ นส๓. บางส่วน จึงเรียนมายังสภาแห่งนี้ เพื่อที่จะให้ท่านส่งกองช่างไปดูแล้วเราจะทำได้ท้ายังไง ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยังงี้ ที่เป็นถนนดำก็ว่าไป ที่บุกเบิกก็ต้องว่าต่อ และก็ ขอขอบคุณท่านนายกฯที่มองเห็นถึงศักยภาพของเจ้าหน้าที่ เครื่องมือเครื่องมือ ไม่มี ยัง ไม่พร้อม ต้องซื้อเพิ่ม เข้าใจว่าเสียไปก็ต้องซื้อเพิ่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ให้ได้ปฏิบัติงานแก่ พี่น้องประชาชนในตำบลเขาพระมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขอบคุณมากครับ

ประธาน

ขอเชิญสมาชิกโชคดีครับ

นายโชคดี ศรีเปารยะ

เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายโชคดี ศรีเปารยะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ กำนันผู้ใหญ่บ้านผากถามมาว่าจากผลของการประชุมของประชาคมของหมู่ที่ ๕ เรื่อง การจับปลาในอ่าง การวางทุ่นเขต ๒๐๐ เมตร จากวันนั้นที่บอกว่าเทศบาลรับผิดชอบ ถถามว่าจะเริ่มทำวันไหน อย่างไร ในข้อที่ ๑ สืบเนื่องจากเมื่อสักครู่ว่าข้อบังคับตรงนั้น จะ ใช้จากข้อบัญญัติของเทศบาลจะดีกว่าหรือไม่ เรื่องการจับปลาในอ่างน้ำ ถ้าใช้พ้นจากมติ ที่ประชุมประชาคม อำนาจหน้าที่มีมากแค่ไหนหรือผมคิดว่าถ้าใช้ข้อบังคับของเทศบาล จะดีกว่าหรือไม่ ขอบคุณครับ

ประธาน

ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ

นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ผมเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์ ในเรื่องอื่นๆ มี ๓-๔ ประเด็น ที่จะนำเสนอสภาแห่งเรื่องที่ ๑ เรื่องรายงานความเดือดร้อน ผมก็ได้นั่งเขียนในห้องประชุมแล้วก็ส่งให้ทางสำนักงาน เทศบาลตำบลเขาพระ สืบเนื่องจากหมู่ที่ ๑๑ ถนนคสล.สายหลังวัด ได้เกิดชำรุดเสียหาย รถยนต์ไม่สามารถขับผ่านไปได้ แล้วก็แนบรายชื่อผู้เดือดร้อนมาประมาณ ๒๐ แร่ง ขอให้ ทางฝ่ายบริหาร ได้ส่งกองช่างไปสำรวจ แล้วก็ช่วยทำการซ่อมแซมให้ถนน คสล.ที่เพิ่ง สร้างเสร็จไปประมาณซัก ๒-๓ ปีให้รถยนต์ได้ผ่านไปมาได้ ส่วนเรื่องที่ ๒ ที่ผมจะพูดวันนี้ เรื่องเกี่ยวกับบ้านพอเพียงในชนบท หลังจากทางสภาองค์กรชุมชนตำบลเขาพระของเรา ได้รับงบประมาณมาสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาท ก็ได้ต่อเติมก่อสร้าง ตามยอดเงิน งบประมาณ ได้ทั้งสิ้น ๒๒ หลัง คาดว่าไม่วันที่ ๒๒ กันยายนก็ ๒๙ กันยายน จะได้ทำพิธี มอบ โดยการแจกเกียรติบัตร ให้ฝ่ายบริหารตำบลเขาพระเข้าไปร่วมด้วย ในส่วนการทำ เกียรติบัตรนั้น ผมต้องหารือทางเทศบาลว่า เราจะทำแบบร่วมมือใหม่ ระหว่างสภา องค์กรชุมชนตำบลเขาพระกับเทศบาลตำบลเขาพระ แล้วก็ พอจ. ให้มีโลโก้อยู่ในใบ เกียรติบัตร แล้วผมต้องไปถามทางคณะกรรมการสภาชุมชนด้วยว่าจะทำแบบนั้นได้ไหม เพื่ออะไร เพื่องบประมาณก้อนโตของ พอจ. จะลงมาอุปถัมภ์ไป เขากำหนดหัวข้อว่าการ มีส่วนร่วมในชุมชนตำบลเขาพระของเรา ต้องถิ่นเข้าร่วมในประเด็นใดบ้าง ให้ความรู้ทาง

วิชาการอะไรก็ได้ เราต้องไม่ให้เงินงบประมาณอย่างเดียว ช่วยดำเนินการด้านเอกสารได้นั้นเป็นเรื่องความร่วมมือการมีส่วนร่วมขององคคพพหน่วยงานที่อยู่ในท้องถิ่น ส่วนเรื่องที่ ๓ เรื่องความไฝ่ฝันของเกษตรกรตำบลเขาพระ หลังจากได้มีโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ ร. ๙ สร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นเขื่อนดินสูง ๒๐ เมตร ความจุน้ำประมาณ ๖๐ ล้านเมตร สร้างเสร็จ ๑๗ ปี ผมเคยพูดในสภาท้องถิ่นปี ๔๙ ครั้งหนึ่ง ว่าเราได้แต่ยืนมองดูน้ำในอ่าง ตอนนั้นก็ทำนายกขวลิตได้เป็นนายก อบต. แล้วคราวเทศบาลก็ได้เคยพูดหลังจากยกฐานะแล้ว แต่ปรากฏว่าทางชลประทานเขาได้สำรวจออกแบบ แต่เนื่องจากเงินงบประมาณไม่มี มีแต่ว่าเขาโยกไปทำโซนปากพั้ง หัวไทร หมด งบประมาณของชลประทาน อีกอย่างหนึ่ง กรรมการบริหารของชลประทานที่ ๑๕ เขาไม่เล็งเห็นความสำคัญว่าจะผันน้ำมาช่วยเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง จากปัญหาดังกล่าวที่ผมได้ประสบมา ผมก็ได้ทำหนังสือยื่นถวายฎีกา ขึ้นไปกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. ๑๐ ได้ทรงทราบ แล้วทางสำนักงานราชวังได้ตอบว่าได้กำชับทุกหน่วยงานให้ลงมาดูความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องในตำบลเขาพระ อำเภอพิปูนและชุมชนใกล้เคียง เกี่ยวกับการผันน้ำได้หรือไม่ ผมก็โดนสืบสวนสอบสวนทุกระยะ ไม่ว่ากรมป่าไม้เขาก็มาสอบถาม ผมต้องการให้ชาวบ้านไม่ใช่รูล้ำไปเขตป่าไม้ เป็นที่ดินของราษฎรอยู่ในพื้นที่ นส.๓ กับโฉนดทั้งหมด ผมต้องตอบคำถามทั้งหมด ว่าที่ขอโครงการไป เขาเขตป่าไม้ไหม ผมต้องชี้ให้เขาเห็นว่าพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ทั้งหมด และมีอีกหลายหน่วยงาน ท่านนายกกก็ได้เข้าร่วมประชุมแล้ววันนั้นว่าโครงการต่อไปเขาอาจจะลงมาสำรวจ แต่เราขอเป็นโครงการขนาดกลาง เพื่อให้มีงบประมาณในการก่อสร้างแล้วก็จ่ายเงินเวนคืนให้กับเกษตรกรในตำบลเขาพระของเรา ถ้าถามว่าทำไมผมดำเนินการได้รวดเร็ว ต้องมีเพื่อนช่วยในการล่ารายชื่อของแต่ละหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็น สท.จำนงค์ โชคดี สถิตย์ และชาวบ้านอีก ๓-๔ คน เขาได้ช่วยจนมีจำนวนรายชื่อแนบบัฎีกา ๙๒๙ คริวเรือน แต่ก่อนจะถึงฎีกาครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ผมก็ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม เป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็พยายามต่อสายโทรศัพท์มาหาผมประมาณ ๑ เดือน เป็นเบอร์ ๐๒ ผมก็ไม่รับ จนเป็นบุญของชาวตำบลเขาพระ เขาให้ผู้หญิงคนหนึ่งโทรเข้ามือถือ ผมก็ลองรับดู แล้วผมก็โดนตำหนิ ผมก็ขอประทานอภัย ที่ไม่ได้รับโทรศัพท์ ๐๒ จากสำนักงานราชวัง แล้วต่อไปเราทำอย่างไร ถ้าเป็นไปได้ ผมอยากให้ทางท้องถิ่นจุดประกายสร้างความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของตำบลเขาพระของเรา ก่อน ตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานขั้นพื้นฐาน การทำข้อมูลพื้นฐานโครงการ วางแนวท่อ เรื่อย่างวางแต่แนวถนน เราต้องมองไปดูว่าพื้นที่ของเกษตรกรตำบลเขาพระ ตั้งแต่ หมู่ ๙ หมู่ ๑๑ หมู่ ๑ หมู่ ๒ หมู่ ๓ หมู่ ๕ หมู่ ๑๒ หมู่ ๖ หมู่ ๗ ให้ได้รับผลประโยชน์ในการผันน้ำครั้งนี้ให้มากที่สุด เราต้องมองดูถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ทางเทศบาลตำบลเขาพระ ทำหนังสือเชิญผู้นำเข้ามาปรึกษาหารือกันก่อน เพื่อคุยให้ตกลงผลึกว่าจะเอาแนวเดินวางท่อขนาดไหน เพื่อรองรับไว้ถึงเวลาเราไม่ต้องมาประเด็นวิเคราะห์เรื่องการวางแนวท่อ แล้วก็การเลือกคณะกรรมการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำแต่ละหมู่บ้าน เราต้องทำด้วย การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น้ำ โดยมีภาคีเครือข่าย เราจะต้องไปร่วมมือกับพี่น้องเกษตรกรตำบลกะทูน หรือว่าชุมชนเทศบาลตำบลพิปูน เราจะต้องมีความร่วมมือ แล้วก็การยกระดับขององค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานของอำเภอพิปูน แล้วก็จัดตั้งกองทุนผู้ใช้น้ำชลประทานโดยการออกเงินเพื่อใช้ในการ

บำรุงรักษาหรือว่าซ่อมแซม ประเด็นสุดท้าย การจ้างเหมาบำรุงรักษาแล้วการส่งน้ำของท่อส่งน้ำในตำบลเขาพระ ข้อสำคัญที่สุดการประเมินผลความเข้มแข็งตามดัชนีชี้วัดขององค์กรผู้ใช้น้ำ ผมอยากให้ทางเทศบาลทำหนังสือประชุมทั้งผู้ใหญ่ สท. ถ้าโครงการเป็นไปได้ เราจะวางแผนท่อกันไปทางไหน เอาปัญหาอุปสรรคมาวิเคราะห์มาสังเคราะห์ มาประมวลผล ถึงผู้ได้รับผลประโยชน์ให้มากที่สุด โครงการนี้ผมเชื่อ เรื่องถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วจะได้ทำในโอกาสต่อไป ผมทนดูมาถึง ๑๗ ปี และที่ผมทำ ผมก็โดนหน่วยราชการต่างๆมาสืบสอบ ผมก็ยืนยัน เพราะว่าสิ่งที่ได้ที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพี่น้องส่วนใหญ่ ผมจะทำสิ่งนั้น แต่ถ้าการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยราชการเขาจะอย่างไรก็เรื่องของเขา เพราะเขามีจารีตประเพณีวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เหมือนกัน ผมจะไม่ล่วงล้ำในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นมหาภาคของภาคประชาชนแล้ว ผมจะนิ่งดูไม่ได้ ขอขอบคุณมากครับท่านประธาน

ประธาน

เลขานุการสภาฯ

ขอเชิญท่านเลขาฯครับ

เรียนท่านประธาน ท่านบริหารและท่านสมาชิก ขออนุญาตตอบท่านโชคดีที่สอบถามเกี่ยวกับข้อบังคับเรื่องของการทำประมงในอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง โดยให้เทศบาลออกข้อบังคับตรงนี้ ขออนุญาตนำเรียนว่าในการออกข้อบัญญัติหรือข้อบังคับโดยเทศบาล โดยสภาเทศบาลก็ดี โดยเทศบาลก็ดี จะต้องมีการขออนุญาตในการอนุญาตให้เราออกข้อบัญญัติ เป็นการบังคับคนในพื้นที่ด้วย เพราะว่าจะต้องมีการขออนุญาตให้เราออกได้ ถึงเราจะต้องออก เนื่องจากว่าข้อบัญญัติที่ออกโดยเทศบาล ใช้บังคับสิทธิเสรีภาพของประชาชน ต้องมีการขออนุญาตโดยอำนาจตามกฎหมาย ดังนั้นในส่วนนี้ในเรื่องกฎหมายประมง ยังไม่ได้ให้อำนาจของท้องถิ่นในการบังคับหรือเทศบัญญัติ ดังนั้นในส่วนของเทศบาลก็ไม่สามารถจะออกเป็นข้อบังคับตรงนี้ได้ ในส่วนที่เราไปประชุมประชาคม ตรงนี้อยากจะให้เป็นมติของของชุมชน ที่จะต้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน ในส่วนของกฎหมายที่ออกโดยเทศบาลก็มีข้อจำกัดอยู่ นำเรียนท่านสมาชิกได้ทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องด้วย ต่อไปเรื่องการทำเกียรติบัตร ขอตอบให้ท่านนายกฯไปเลย การจัดทำเกียรติบัตร ถ้าเขาไม่มีรูปแบบหรือว่าสัญลักษณ์อะไรที่กำหนดแน่นอน เพราะว่าการจัดทำซ่อมแซมบ้านเรือนของเทศบาล ซึ่งเทศบาลได้ทำร่วมกันพัฒนาชุมชน จะมีแบบกำหนดมาแล้วว่ามีตราอะไรบ้างในการมอบให้เจ้าของบ้าน เทศบาลก็ทำตามนั้น ในส่วนของสภาองค์กรชุมชน ถ้าไม่มีแบบ หรือว่าไม่มีข้อกำหนดเพิ่มเติมว่าเราจะมีเกียรติบัตรหรือว่าป้ายสำหรับหน้าบ้าน ก็สามารถที่จะทำขึ้นมาได้ตรงนี้ทางเทศบาลก็ยินดี ถ้าคิดว่าจะให้เทศบาลมีส่วนร่วมด้วย จะเอาตราของเทศบาลเป็นส่วนหนึ่งในตรงนั้นก็ยินดี เพราะถือว่าได้ร่วมคิดร่วมทำกันในส่วนนี้ ไม่ปฏิเสธ ขออนุญาตเรียนชี้แจงใน ๒ ประเด็น ตรงนี้ ขอขอบคุณครับ

ประธาน

มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายซักถามเพิ่มเติมในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ สำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณท่านสมาชิก ตลอดจนท่านนายกฯ และคณะผู้บริหารทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ผมขอปิดการประชุมครับ

ปิดการประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น.

(ลงชื่อ) วสันต์ ไทรแก้ว

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายวสันต์ ไทรแก้ว)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

(ลงชื่อ) สง่า บ้าง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
 (นายสง่า บ้าง)
ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ